



สถิติการรับแจ้งคดีอาญา ประจำวันที่ ๖ ก.ย.๒๕๖๐

กลุ่มที่ ๑	เกิด	๑๕	คดี	จับ	๘	คดี	คิดเป็น	ร้อยละ	๕๓.๓๓
กลุ่มที่ ๒	เกิด	๔๖	คดี	จับ	๑๖	คดี	คิดเป็น	ร้อยละ	๓๔.๗๗
กลุ่มที่ ๓	เกิด	๑๗	คดี	จับ	๙	คดี	คิดเป็น	ร้อยละ	๕๒.๙๔
กลุ่มที่ ๔	จับ	๓๔๖	ราย	ผู้ต้องหา	๔๑๒	คน			

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ/คดีที่น่าสนใจ/เหตุที่ต้องรายงานด่วน

๑. ช่างผู้อื่นโดยเจตนา / สภ.เมืองนครนายก วันที่ ๕ ก.ย.๖๐ เวลาประมาณ ๑๙.๕๐ น. จนท.ตร.รับแจ้งเหตุว่ามีบุคคลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตในบ้านเลขที่ ๑๗/๘ ม.๔ ต.หินตั้ง อ.เมือง จว.นครนายก จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตาย(นายสุทธิชลช) และ ภรรยา(น.ส.ชินทิพย์)กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะสำหรับรับประทานอาหารภรรยาได้ยินเสียงดังปัง จำนวน ๑ นัด คิดว่าเป็นเสียงพัดลมเกิดไฟฟ้าช็อต และเห็นว่ามีกลุ่มควันขึ้นอยู่บริเวณลำตัวของผู้ตาย จึงเรียกน้องชายมาดูพบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง จำนวน ๖ รอย จากบริเวณด้านหลัง เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที คดีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน

๒. พยายามฆ่าผู้อื่น / สภ.เมืองชลบุรี วันที่ ๕ ก.ย.๖๐ เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. จนท.ตร. รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนรักษาตัวที่ รพ.ชลบุรี จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียหาย(นายศิรินทร์ฯ)ได้ขับขีรถเก๋งมากับแฟนสาว พอมาถึงบริเวณถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข ๗ ม.๕ ต.หนองรี อ.เมือง จว.ชลบุรี ได้มีรถกระบะสีขาว ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ขับเข้ามาแสดงลักษณะยั่วยุทำให้เกิดบันดาลโทสะ จึงขับรถยั่วยุกันไปมา คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่รถเก๋งผู้เสียหายทางด้านหลัง จำนวน ๕ นัดเป็นเหตุให้กระสุน ๑ นัด ทะลุกระจกเข้ามาทางด้านหลังเบาะนั่งถูกต้นคอด้านซ้ายของผู้เสียหายหัวกระสุนฝังอยู่ที่บริเวณแก้มซ้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนคนร้ายได้หลบหนีไป คดีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน

๓. ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา / สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ วันที่ ๕ ก.ย.๖๐ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. จนท.ตร.ได้รับแจ้งจาก ทน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งว่า จนท.จำนวน ๓ คน ได้พบผู้กระทำความผิดจำนวน ๔ คน ลักลอบตัดไม้กฤษณาบนเขาแม่กะสี เขตอุทยานแห่งชาติแม่วังก์ ม.๑๒ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ จนท. จนท.จึงได้ยิงโต้ตอบ จากนั้นกลุ่มคนร้ายได้หลบหนีไป จนท.จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิตนอนข้างกอไผ่ ชื่อนาย NGUYEN VAN THAI สัญชาติเวียดนาม จากการชันสูตรพลิกศพผู้ตายถูกกระสุนปืนที่หัวไหล่ข้างขวากระสุนทะลุ และมีบาดแผลถูกกระสุนปืนที่ก้นด้านขวา ส่วน จนท. ได้รับบาดเจ็บ ๑ นาย ชื่อนายสุธีรัตน์ฯ ถูกยิงที่หัวไหล่ข้างซ้าย คดีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน

คดีในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอใน จว.สงขลา

- ไม่ได้รับรายงานคดีที่สำคัญ

คดียาเสพติด

- ไม่ได้รับรายงานคดีที่สำคัญ